

คาร์ล แพนซ์แรม (carl Panzram)ฆาตกรใจสัตว์โหดสะท้านโลก 294 คน

นำเสนอเมื่อ : 15 พ.ย. 2552

คาร์ล แพนซ์แรม (Carl Panzram) ชาตกรใจสัตว์โหดสะท้านโลก 294 คน

คาร์ลเป็นฆาตกรคนดังระดับโลกในช่วงต้นๆ สตวรรษที่ 20 ความชั่วช้าสามัญนั้นโหดเหี้ยมเกินจะนึกได้ว่าโลกนี้มีมนุษย์สุดชั่วผู้นี้

เขาอายุ จากอดีตถึงปัจจุบัน แต่สังหารคนทั่วไป และคดีข่มขืนร่วมรักชายด้วยกันก็ปาไปกว่า 1,000 คน แถมตอนอยู่ในคุกก็ยังตีคู่มัจฉายอีกนับว่าไม่ธรรมดาเลยสำหรับฆาตกรใจสัตว์ผู้นี้

แม้ว่าฆาตกรใจสัตว์ผู้นี้จะถูกแขวนคอไปนานแล้วหลายปี แต่กระนั้นความชั่วของเขายังมีคนจดจำ นำศึกษาสำหรับนักอาชญาวิทยาไม่น้อย

ประวัติชั่วๆ นั้นมีอยู่ว่า.....

คาร์ล แพนซ์แรม เกิดวันที่ 28 เดือน 6 ค.ศ.1891 เป็นบุตรชายของครอบครัวอพยพชาวเยอรมันที่เดินทางมาเลี้ยงชีพที่อเมริกา แม่ไม่มีรายงานว่ามีตาของคาร์ลนั้นประสบความสำเร็จในดินแดนอเมริกาไม่น้อยเพียงใด แต่คาร์ลในวัยเด็กนั้นเป็นเด็กนิสัยเสียค่อนข้างโหดเหี้ยมเกินเด็กธรรมดา

เพียงอายุ 11 เท่านั้น คาร์ลก็ได้บ้านแห่งใหม่คือสถานกักขังคารเยาซัน และที่แห่งนี้ยิ่งเพิ่มความโหดร้ายและความทุกข์ทรมานใจแสนสาหัสจากนำมือของผู้คุมและรุ่นพี่ที่กักขังในบ้านใหม่แห่งนั้น

การถูกข่มขืน การถูกทุบตี การที่มีบรรดาทาสแมวตัวลื้อที่มีแต่สิ่งเลวร้ายต่างๆ นาๆ ทำให้คาร์ลคิดว่าชีวิตมนุษย์ไม่แตกต่างกับสัตว์มากนัก สิ่งเหล่านี้ยิ่งนานวัน ยิ่งหลอหลอมจิตใจและร่างกายที่อุดมความชั่วร้ายเป็นต้นมา

เมื่อคาร์ล อายุ 12 ขวบ เขาก็หลบหนีสถานกักขังคารเยาซัน และใช้ชีวิตเร่ร่อนไปตามยถากรรมเรื่อยมา โดยเดินทางแบบใบกบรกรทุกคนในนั้น คินนี่ ไปไหน ต่อไหน แบบไม่มีจุดหมาย และถากขยับกรรทุกผลอกเขาก็ฉวยหยิบหรือลักเล็กขโมยน้อยแบบไม่รู้ลึกลับ เพราะเขาคิดว่าสิ่งนี้ทำให้ที่อยู่รอด

ต่อมาคาร์ล ถูกข่มขืนโดยชาย 4 คน ในขณะที่เร่ร่อนไปตามถนน และนี่เองที่ทำให้คาร์ลมีความคิดว่า “กำลังคือสิ่งที่ถูกต้อง”

เมื่อคาร์ลอายุ 14 ขวบ คาร์ลยังชวนเข้าไปอีก โดยการให้อาชีพผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะค้ายาคนคุก แก๊งเดินขังถนน โดยทำกิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ เช่น ปล้น ขมขืน และวางเพลิง เพื่อให้ได้เงินมาใช้จ่ายแบบนิด ๆ หน่อยๆ

ปี ค.ศ. 1906 คาร์ลเข้าไปสมัครเป็นทหารในกองทัพอเมริกา แต่ฝึกได้แค่เดือนเดียวก็ถูกขังคุกทหารเพราะกระทำผิดกองทัพอย่างร้ายแรง คาร์ลถูกจำคุก 3 ปีเต็มๆ

เมื่อคาร์ลอายุ 17-18 ปี คาร์ลได้รับอิสระจากคุกทหาร หลังจากออกจากคุก คาร์ลท่องเที่ยวไปเรื่อยในประเทศรอบๆ อเมริกา ไม่ว่าจะเป็น เม็กซิโก ปานามา คอสตาริกา

ความเจนจัดในด้านความชั่วร้ายและความรู้จากประเทศต่างๆ ในประเทศอเมริกาที่ไม่มีระบบการจับกุมที่ดีที่สุด ทำให้คาร์ลเริ่มก่ออาชญากรรมและทำชั่วมามากมายในช่วงนั้นเอง

เริ่มจากปี ค.ศ. 1920 คาร์ลมีอายุ 28 ปี ช่วงนั้นเขาสามารถหาเงินจากการทำผิดกฎหมายได้ก้อนหนึ่ง มาซื้อเรือยอร์ชด้วยความที่เป็นคนกวางขวาง สามารถใช้คารมลอยชายหนุ่มสาว ร่างกายกำยำมารวมเดินทางกับเขาแบบกลาส์ลูกเรือ

เมื่อลูกเรือเหลือ เด็กหนุ่มๆ จะถูกคาร์ลข่มขืนทางประตูดหลังจากโหดร้าย แต่ถ้าลูกเรือคนไหนที่ไม่ยอมให้เล่นประตูดหลังสิ่งที่ตามมาคือ โหด ทารุณ และ ฆ่า ตามแบบที่เขาถนัด

เมื่อเรือยอร์ชของคาร์ลเดินทางท่องเที่ยวไปถึงด้านตะวันตกของทวีปแอฟริกา คาร์ลก็ลงมือฆ่าชายฉกรรจ์ไป 6 คนรวด ในขณะที่พาพวกเขาออกไปลงจะเซ

การสังหารคนครั้งโหด ทำให้คาร์ลต้องระเห็จออกจากน่านน้ำของแอฟริกาตะวันตกและมุ่งกลับปสหรัฐอเมริกาอีกครั้ง

พอถึงอเมริกา คาร์ลกลับรู้สึกหงุดหงิดใจมากกว่าสงบ ด้วยอารมณ์แค้นแค้น และวิญญาณห้ำหั่น ทำให้เขาสนองคืนหาด้วยการเป็นฆาตกรต่อเนื่องในที่สุด

และแล้วก็เกิดคดีฆาตกรรมต่อเนื่องจำนวนมากมายในช่วงเวลานั้น

คาร์ลฆ่าคนและก่อคดีอีกไม่น้อย แต่แล้วในที่สุดในปี ค.ศ. 1923 คาร์ลอายุ 31 ปี ก็ถูกตำรวจจับได้ในขณะก่อคดีอย่างเบา ส่งผลให้ติดคุกในที่สุด โดยไม่สืบไล่ละเอียดลึกลับ วาก่อนหน้านั้นเขาทำผิดอะไรไวบ้าง

ระหว่างอยู่ในคุก คาร์ลก็ไม่พ้นเรื่องกาม เพราะมีอยู่บ่อยๆ ที่เขาร่วมร่วมรักไม่ไปเดียวกัน เสมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตเขาไปแล้ว

คาร์ลถูกปล่อยตัวเป็นอิสระจากคุกเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ค.ศ. 1928

ในระหว่างเป็นอิสระนั้น คาร์ลเป็นชายหนุ่มวัยฉกรรจ์มีอายุ 36 ปี เต็ม แต่เขาเป็นอิสระไม่นานแค่ 36 วัน ก็ถูกจับเข้าคุกที่วอชิงตันอีก เพราะที่ตำรวจทางวอชิงตันสงสัยว่าเขาเป็นฆาตกรฆาตคนตาย

จนเรียกได้ว่าชีวิตนอกคุกมันไม่เหมาะกับคาร์ลเสียแล้ว

ระหว่างถูกขังอยู่ในคุกที่วอชิงตัน คาร์ลต่อสู้คดีไปตามเรื่อง แบบว่าแก้ตัวนำขุนๆ มีอยู่ครั้งหนึ่ง เขาก็ตัวต่อศาลว่า “ชาติพันธุ์มนุษย์นะ สมควรที่จะถูกทรมานลงเสีย” และผม(คาร์ล)ก็ยินดีเหลือเกินที่จะทำหน้าที่กำจัดชาติพันธุ์มนุษย์อย่างถึงที่สุดและเต็มความสามารถมากที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้”

คำให้การบ้าง บอๆ ทำให้คณะลูกขุนและผู้พิพากษาถึงกับอึ้ง แต่กระนั้นคาร์ลก็ได้รับโทษจำคุกถึง 25 ปีเต็ม เท่านั้น

แต่ในช่วงที่เพิ่มรับโทษหลังคำพิพากษาไปได้ไม่กี่เดือนคาร์ลก็ก่อเหตุอีกเมื่อเขาจับไม้กระบองฟาดกระหน่ำสังหารผู้คุมคนหนึ่งในเรื่องจำ Washington District Jail จนผู้คุมคนหนึ่งตายคาไม้กระบอง

และนั่นเองที่เป็นเหตุให้คาร์ลได้รับโทษประหารชีวิตให้พ้นๆ จากโลกไป เมื่อวันที่ 5 กันยายน ค.ศ. 1928 ด้วยการแขวนคอ

ว่ากันว่าก่อนถูกแขวนคอให้ตาย คาร์ลถูกผู้คุมในคุกย่ำจนร่างกายนุ่มไปหมด จนเกือบปางตาย

ถือว่าเป็นการแก้แค้นแทนเพื่อนผู้คุมที่ทำให้คาร์ลกระอักเลือดสด ๆ

เมื่อถึงวาระสุดท้ายบนตะแลงแกง คาร์ลพูดคำสุดท้ายแก่เพชฌฆาตที่ทำหน้าที่แขวนคอเขาอย่างสุดไม่ไหวว่า “เร็วๆ ลีแฉ่เพชฌฆาตบานหนัก รีบๆ แขวนคอกระชชะ งามมีงัวแดงงามมอย เดียวกรอกออกไปรัดคอคนตาย-อีกโหลหอก เอาชีวะแขวนคอกระชชะ เร็วๆ ตวย”

เป็นอันจบชีวิตฆาตกรเกย์อีกคนหนึ่งที่สุดในที่สุด

แม้คาร์ลจะตายไปนานแล้ว แต่กระนั้นคาร์ลก็ยังลือลือส่าที่ถ่ายทอดความชั่วร้ายทั้งหมดที่หลงไปให้ เอ็นรี เจ เลสเซอร์ ทัศนเรื่องจำวัย 27 ปี ใหนิวซีลประวัตินำเขาเข้าไปเรียบเรียงเป็นหนังสือชื่อ Killer: A Journal of Murder ตีพิมพ์และจัดจำหน่ายกันตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 (33 ปี ก่อน)

จนกลายเป็นหนังสือในตำนานในที่สุด

จาก หนังสือ โหดเหลือเชื่อ

ที่มา arunsawat/index.php?topic=6497.0